

ระหว่าง 1 สิงหาคม 2565 – 2 พฤษภาคม 2566

(ศิษย์เก่า) ที่ทำงานพัฒนาชุมชนฯ เพื่อพัฒนาองค์กร

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	สาขาวิชา	ชื่อผลงานวิจัย	หมายเหตุ
1	นางสาวศยามล กองสุทธิผล	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด	
2	นางสาวณัฐฐนิชา หามนตรี	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	แนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1	
3	นางสาวสุภิณีภูต์ ศิวิลัย	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑	
4	นางสาวกนกวรรณ อุทยานิน	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	แนวทางการนิเทศภายในแบบร่วมพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2	
5	นางสาวเกศริน ยิ้มช้อย	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอ่างทอง	
6	นายอัครัช พินดวง	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา	
7	นายกิตติชัย แสงสว่าง	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	

8	นางสาวพรรณนิดา อุทธา	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
9	นางสาวพิชญา สุมนธา	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารส่งผลต่อสมรรถนะหลักของครูในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
10	นายยุทธนา ล้าเลิศ	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	แนวทางการพัฒนาการบริหารงานทั่วไปแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
11	นางสาวลลิตา วิมลชาติ	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
12	นายเอกชัย ลวดคำ	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
13	นายสุรศักดิ์ ขาดีสุภาพ	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14	นายปณวัฒน์ เรืองจิระโชติ	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	แนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
15	นางสาวอลิสสา ทองใบ	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	แนวทางการพัฒนาบทบาทภาวะผู้นำในสถานการณ์ฉุกเฉินของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

จำนวน 28 ราย
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา

16	นายณัฐกรณ์ ภัทรวานิชย์โอฬาร	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
17	นายภคตวีร์วิวัฒน์ ฐูประสม	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	แนวทางการบริหารงานวิชาการภาวะวิกฤตของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
18	นางสาวสุภาวัลย์ บุญเรือง	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	แนวทางการมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
19	นายจักรี ภูมิบุรณ์	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
20	นายเจษฎา เขียวฉออ่อน	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	แนวทางการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
21	นางนิตารัตน์ ทาพันธ์	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของครูในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
22	นางสาวกันยารัตน์ ธารีรักษ์	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
23	นางสาวจันทร์เพ็ญ เสนาะเสียง	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

24	นางสิริรัศมี พรหมทesar	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
25	นางสาวมณฑวรรณ ฤทธิจันทร์	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	แนวทางการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
26	นางสาวสุนิสา โตสูง	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
27	นางสาวเสาวนิต แก้วกระจ่าง	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	แนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
28	นางสาวอภิญญา ชื่นอารมณ	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	แนวทางการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

(ศิษย์เก่า) ที่ทำงานพัฒนาชุมชนฯ เพื่อพัฒนาองค์กร

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	สาขาวิชา	ชื่อผลงานวิจัย	หมายเหตุ
1	นางสาวแก้วนภา ทองเทศ	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	ผลของการใช้วิธีสอนแบบซิปปาที่มีผลต่อความฉลาดรู้การอ่านและทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอวังทอง	

2	นางสาวนภาพร ทองกลม	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความภาษาไทย โดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษาร่วมกับเทคนิค GPAS 5 STEPS ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา	จำนวน 5 ราย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
3	นายณัฐวุฒิ สายันต์	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน ผสมผสานผ่านเพลงสำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา	
4	นายณัฐวิทย์ สายันต์	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิกของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1	
5	นายปรัชญา รุ่งเรือง	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	การพัฒนาทักษะทางภูมิศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการเรียนรู้เชิงพื้นที่สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1	

(ศิษย์เก่า) ที่ทำงานพัฒนาชุมชนฯ เพื่อพัฒนาองค์กร

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	สาขาวิชา	ชื่อผลงานวิจัย	หมายเหตุ
1	นางนันทิตา ฉลาด	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจน้ำพริกสำเร็จรูปสูตรโบราณในอำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	
2	นายณัฐศักดิ์ ฤทธิเดช	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	กลยุทธ์การจัดการธุรกิจชุมชนให้ประสบความสำเร็จในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	

3	นายปฐมกช เนียมคำ	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	การบริหารจัดการระบบไฟแนนซ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในเขตพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
4	นางสาวเกสรดา บุญครอบ	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	การพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบริษัท มิตรสุข พรินซ์ซันไทย จำกัด
5	นางสาวสาวิณี สุชีวรรณ	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	คุณภาพการให้บริการธนาคารออมสินสาขาที่อัสพลาช่าสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
6	นางสาวสุจารี มานิจธรรมพงษ์	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารฮาลาล อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
7	นายสุไลมาน ประสพเหมาะ	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	ส่วนประกอบทางการตลาดที่ส่งผลต่อการพัฒนาการให้บริการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8	นางสาวกาญจนาพร ศิลารังสี	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อความผูกพันร้านโชห่วย ในเขตพื้นที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9	นางสาวอินทิรา นาวิระ	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภค บริษัท เอส ดี เอส จำกัด
10	นางสาวสุดารัตน์ สะโตอยู่	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอลเลค แอนด์ เอลเทค (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปทุมธานี
11	นายนิพนธ์ โพธิ์แพงพุ่ม	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของสมาชิกชมรม จป.อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จำนวน 13 ราย
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

12	นายฤกษ์ภูมิลภณ การมิตร์	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	ปัจจัยบริการที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัทเมืองไทย แคปิตอล จำกัด (มหาชน) สาขาท่าวัง จังหวัดลพบุรี
13	นางสาวนารีนารถ อุทัยธรรม	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมทางการเงินโมบายแบงก์กิ้ง (Mobile banking) ของผู้ที่มาใช้บริการธนาคารออมสินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(ศิษย์เก่า) ที่ทำงานพัฒนาชุมชนฯ เพื่อพัฒนาองค์กร

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	สาขาวิชา	ชื่อผลงานวิจัย	หมายเหตุ
1	นายไกรสร ภาคาพรต	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	การพัฒนาภาวะผู้นำของกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
2	นางสาวเจริญ ภูสุวรรณ	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของพนักงานในเทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
3	นายธนากร คำภีมาบุตร	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	แนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดปัญหาสุนัขจรจัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	
4	นางสาวเนตรา เพ็ชรแสง	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
5	นางสาวปวีณา คมใน	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
6	นางสาวปัทมา รอดศรี	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลพุกม่วง อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี	

7	นายณรงค์ชัย กรรณสูตร	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา
8	นางสาววรรณภา ปิ่นทอง	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9	นางสุพิชญา บุญพิชัย	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10	นางสาวอุบล บริสุทธิ์	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
11	นางศศิธร ธารารมย์	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า
12	ว่าที่ร้อยตรีกรวิษณุ การอุภัย	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	ประสิทธิภาพการจัดการขยะของเทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา
13	นายบัณฑิต สอนขวัญ	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุใน จังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14	ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ดนัย ไวยศิลป์	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15	นางสาวแก้วตา ยาวะโนภาส	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16	นายวศิน สุขแสง	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ใน สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดอ่างทอง

จำนวน 23 ราย

สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์

17	นายเสกสันติ ทองแท้	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	ปัจจัยภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ประชาชนตำบลวัดยมคาดหวัง
18	นายতিরภาพ เล็งไธสง	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	แนวทางการส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19	นางสาวนงนภัส เนตรนิยม	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20	นางสาวนันทภรณ์ นุ่มเจริญ	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	แนวทางการพัฒนาการให้บริการความช่วยเหลือทางกฎหมายของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21	นายพัฒนา พุ่มศรีภักดิ์	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	แนวทางการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22	นายสันติธร เต้าทอง	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	แนวทางการพัฒนาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23	นางสาวสุภาภรณ์ พวงเข็มแดง	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	ความสุขในการปฏิบัติงานของครูกลุ่มโรงเรียนอุดมธรรมคุณสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1